

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

SỰ KIỆN NỔI BẬT

VIETINBANK THAM DỰ “NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG”



| Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và trải nghiệm tại gian hàng của VietinBank

Ngày 4/8/2022, VietinBank tham dự sự kiện “Ngày chuyển đổi số Ngành Ngân hàng” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức. Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và trải nghiệm gian hàng của VietinBank.

Với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng, VietinBank đã có gian hàng nổi bật triển lãm tại sự kiện. Tại đây, VietinBank giới thiệu những giải pháp công nghệ hiện đại và hấp dẫn nhất phục vụ khách hàng đến tham quan và trải nghiệm như: Kiosk sinh trắc học giao dịch tại quầy; rút tiền bằng căn cước công dân và thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt (FacePay)... Đến với gian hàng, khách hàng được trải nghiệm thanh toán trực tiếp, mua sắm các sản phẩm như: Tài khoản số đẹp, Alias - Biệt danh tài khoản... và nhận nhiều món quà ý nghĩa từ VietinBank.

Cũng tại triển lãm, Giải pháp thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt (FacePay) của VietinBank đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và thử nghiệm. Qua những trải nghiệm thực tế thú vị, khách hàng đã đánh giá cao bởi tiện ích vượt trội mà giải pháp của VietinBank mang lại. Theo đó, VietinBank sử dụng công nghệ sinh trắc học kết

hợp trí tuệ nhân tạo để so sánh khuôn mặt của khách hàng khớp đúng với khuôn mặt đã lưu trên hệ thống. Vì vậy, khách hàng có thể thiết lập 100% các giao dịch tài chính xác thực bằng khuôn mặt với mức độ bảo mật và an toàn cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, VietinBank còn tham gia các hoạt động quan trọng khác như: Công bố “Ngày chuyển đổi số” và ra mắt Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ngành Ngân hàng; trình diễn demo công nghệ (mở tài khoản, phát hành thẻ eKYC trên cơ sở kết nối M.O.C với căn cước công dân gắn chip hoặc kết nối, sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử...); Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tăng cường kết nối, thúc đẩy Chuyển đổi số ngành”, đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với các tham luận của đại diện NHNN, các Bộ, Ngành và ngân hàng thương mại...

Nội dung chi tiết bài viết tại link:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-tham-du-Ngay-chuyen-doi-so-Nghanh-Ngan-hang--20220804170421.html>

SỰ KIỆN NỔI BẬT

VIETINBANK TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU NĂM 2022



| Bà Phạm Thị Thanh Hoài (ở giữa) cập nhật kết quả kinh doanh tích cực của VietinBank

Chiều ngày 12/8/2022, VietinBank tổ chức Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và triển vọng kinh doanh năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị, về phía VietinBank có bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT VietinBank cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị tại Trụ sở chính. Về phía khách mời có hơn 90 chuyên gia phân tích đại diện cho các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ, cổ đông của VietinBank; các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đến VietinBank và cơ hội đầu tư cổ phiếu CTG.

Trong nửa đầu năm 2022 khi kinh tế thế giới với nhiều diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, VietinBank tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, chủ động tối ưu hiệu quả sử dụng chi phí và quản lý tốt chất lượng tài sản, cải thiện mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ (SPDV) có hàm lượng công nghệ cao và nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay, giúp khách hàng (KH) tiếp cận nguồn vốn tín dụng và SPDV với chi phí thấp nhất, đáp ứng tối ưu nhu cầu tài chính của nền kinh tế. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh quý II/2022 của VietinBank đạt được nhiều kết quả tích cực cả về quy mô và chất lượng.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo VietinBank đã thảo luận, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư, chuyên gia phân tích quan tâm về triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022; các biện pháp tiếp tục tăng CASA, cải thiện NIM, đẩy mạnh các hoạt động thu ngoài lãi, đặc biệt là hợp tác bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (bancassurance) với Manulife;

tiến độ thoái vốn tại các công ty con; tiến độ chuyển đổi số để triển khai các sáng kiến nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động và uy tín, thương hiệu VietinBank.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, trong bối cảnh thị trường thế giới diễn biến phức tạp, có thể tác động tiêu cực tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động của Ngành Ngân hàng; VietinBank sẽ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên 2022 giao.

Hội nghị diễn ra trong không khí đối thoại cởi mở, cung cấp thông tin cập nhật và chuyên sâu phục vụ việc phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG của các CTCK, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư uy tín, hàng đầu thị trường. Sự thành công của Hội nghị tiếp tục củng cố hình ảnh VietinBank minh bạch trong thông tin, hiệu quả trong hoạt động và đẩy mạnh mối quan hệ gắn kết với cộng đồng nhà đầu tư.

Chi tiết bài viết tại link:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-Tap-trung-nguon-luc-hien-thuc-hoa-muc-tieu-nam-2022-20220812174309.html>

SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ MỚI

VIETINBANK ƯU ĐÃI LỚN CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU MỚI

Sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, năm 2022, với các chính sách "bình thường mới", hoạt động của doanh nghiệp dần đi vào ổn định. Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Với 15 Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, trong đó mới nhất là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RECP), hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mới.



Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới năm 2022. Theo đó, các doanh nghiệp xuất nhập mới hoặc các doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ TTQT & TTTM

có giao dịch kinh doanh ngoại tệ trong vòng 12 tháng khi tham gia Chương trình sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về phí và ưu đãi tỷ giá ngoại tệ. Các ưu đãi cụ thể như sau:

- Ưu đãi gói dịch vụ tài khoản và dịch vụ eFAST: Miễn 100% tài khoản số đẹp, chuyển tiền VND, thẻ Tín dụng Quốc tế và hoàn tiền...
- Miễn 25 loại phí dịch vụ: Chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống, ký hậu vận đơn/phát hành ủy quyền nhận hàng, phát hành bảo lãnh nhận hàng, gửi nhờ thu, hủy, sửa đổi, điều chỉnh nhờ thu, quản lý bộ chứng từ nhờ thu, thông báo thư tín dụng, thông báo sửa đổi, dịch vụ Trade Portal...
- Giảm đến 50% chuyển tiền ngoại tệ ngoài hệ thống, các phí khác của dịch vụ TTTM - dịch vụ nhập khẩu/xuất khẩu.
- Ưu đãi đến 170 điểm tỷ giá mua/bán ngoại tệ tùy cặp đồng tiền.

Với hệ thống gần 1.000 phòng giao dịch trải rộng khắp cả nước cùng đội ngũ chuyên nghiệp và am hiểu sản phẩm, dịch vụ, VietinBank sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển bứt phá trong thời gian tới.

(Chính sách ưu đãi áp dụng theo điều kiện và điều khoản của VietinBank).

Nội dung chi tiết bài viết tại link:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-uu-dai-lon-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-moi-20220809135229.html>

CÔNG BỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 8/2022

Công bố thông tin Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) về việc chấp thuận VietinBank là thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ của VNX kể từ ngày 04/08/2022.

Chi tiết xem tại link:

<https://investor.vietinbank.vn/News/2022/8/5/86276.aspx>

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết xem tại các đường link:

BC riêng lẻ:

<https://investor.vietinbank.vn/News/2022/8/16/86280.aspx>

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

BC hợp nhất:

<https://investor.vietinbank.vn/News/2022/8/16/86281.aspx>



Các thông tin khác được VietinBank công bố tại website:

<https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx>

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT CHO VAY

Mặt bằng lãi suất huy động (LSHD) của các ngân hàng thương mại (NHTM)

Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP có vốn Nhà nước: trong nhóm 4 NHTMCP có vốn Nhà nước, chỉ có VCB duy trì mặt bằng LSHĐ niêm yết phân khúc KHDN thấp nhất. Tuy nhiên, các ngân hàng khác đã thực hiện nâng mặt bằng LSHĐ thông qua cơ chế chủ động và các gói LSHĐ nhằm hỗ trợ chi nhánh duy trì và thu hút tiền gửi.

Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP: trong tháng 08/2022, hầu hết các NHTM đều có động thái điều chỉnh tăng LSHĐ niêm yết từ 0.1-0.5%/năm.

Sang tháng 09/2022, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình cân đối vốn của VietinBank.

Chương trình ưu đãi LSHĐ dành cho KHCN

Chính sách ưu đãi cộng lãi suất 0,3%-0,4%/năm cho KHCN gửi tiết kiệm online trên kênh ipay/ATM VietinBank.

Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2% TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP

Từ ngày 28/6/2022, VietinBank hỗ trợ lãi suất (HTLS) 2%/năm (từ nguồn Ngân sách nhà nước) theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 (Nghị định 31) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Theo đó, VietinBank đã thực hiện rà soát các Thỏa thuận cho vay đã ký của các khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có ngành nghề thuộc đối tượng HTLS theo Nghị định 31 để đánh giá, chọn lựa các khách hàng đủ điều kiện và đưa ra kế hoạch HTLS khách hàng chi tiết năm 2022.

Tính đến thời điểm 25/08/2022, VietinBank đã thực hiện cấp HTLS cho một số khách hàng thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét phê duyệt hồ sơ cho khách hàng tại một số ngành nghề như dệt may, du lịch, thực phẩm, dược phẩm...

Chi tiết các ngành được hỗ trợ lãi suất xem tại:

<https://www.vietinbank.vn/vn/Infographic/Goi-ho-tro-lau-suot-2-theo-Nghi-dinh-31-2022-Nd-CP-2022071311118.html>

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KHDN)

→ Ngắn hạn

- Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu đãi đối VND từ 6,0%/năm, đối với USD từ 3,2%/năm (căn cứ theo từng thời hạn khoản vay và tổng hòa lợi ích khách hàng mang lại cho VietinBank)

→ Trung dài hạn

- Chương trình ưu đãi TDH VND lãi suất cố định với LSCV ưu đãi từ 6,8%/năm.
- Chương trình ưu đãi TDH dành riêng cho KHDN VVN với mức LSCV từ 6,8%/năm.
- Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 8,0%/năm và biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm.
- Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản khu công nghiệp quy mô 25.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 7,8%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm.
- Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food), quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 8,0%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

→ **Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân:** Khách hàng lựa chọn một trong hai chính sách sau:

- Gói 1: dành cho KH tham gia bảo hiểm VBI hoặc Manulife, LSCV chỉ từ 5,3% đối với khoản vay ngắn hạn và từ 8,5% đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
- Gói 2: dành cho KH duy trì số dư tiền gửi thanh toán bình quân hoặc cam kết toàn bộ số tiền giải ngân cho bên thụ hưởng mở tài khoản tại VietinBank, LSCV chỉ từ 5,8% đối với khoản vay ngắn hạn và từ 9,0% đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
- Thời gian triển khai đến hết ngày 31/01/2023.

→ **Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:**

- Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn hạn và trung dài hạn) với mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
- Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ trước hạn cho VietinBank.

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

ĐIỂM TIN KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 8/2022

Trong tháng 8/2022, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, IIP ước tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,5%)

Về hoạt động thương mại trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2022 ước đạt 481,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng mạnh trở lại, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại 8 tháng đầu năm 2022 ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD.

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà

nước ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Về chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước do giá hàng hóa, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7/2022. Lạm phát cơ bản tháng 8/2022 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường tài chính, lãi suất liên ngân hàng diễn biến trái chiều, tăng mạnh giai đoạn cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 do NHNN vẫn thực hiện hút bớt thanh khoản qua kênh tín phiếu và bán ngoại tệ, sau đó dịu lại trước khi có xu hướng tăng trở lại vào cuối tháng. Tại ngày 25/08, lãi suất kỳ hạn ON-1M ở mức 3,73-4,61%. Tỷ giá USD/VND trong nước vẫn tiềm ẩn áp lực tăng, dù lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã neo cao. Tăng trưởng tín dụng đến ngày 15/8 đạt 9,62%, có dấu hiệu chậm lại khi tính đến 30/06 chỉ tiêu này đã đạt 9,35%.

CẬP NHẬT NGÀNH KINH TẾ

MÍA ĐƯỜNG

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc chống đường nhập lậu, đường gian lận nguồn gốc xuất xứ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar.

Theo quyết định nêu trên, đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan với tổng mức thuế là 47,64%; trong đó, thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%.

Quy định được ban hành trên cơ sở ngành mía đường gặp nhiều khó khăn đối với đường nhập lậu trong nhiều năm qua.

GỖ

71% doanh nghiệp ngành gỗ đã bị sụt giảm đơn hàng xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 7/2022 ước đạt 1,41 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng 6 năm 2022 và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Có tới 44% doanh nghiệp ngành gỗ cho rằng doanh thu sẽ giảm khoảng 40% trong cả năm 2022... Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này chủ yếu do giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển tăng mạnh; các quốc gia, thị trường chính của xuất khẩu gỗ (Hoa Kỳ, Châu Âu) thắt chặt chính sách tín dụng do lạm phát có xu hướng tăng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.

Các chuyên gia dự báo mức tăng trưởng ngành gỗ năm

2022 chỉ đạt vài %, kém xa mức tăng 19% của năm 2021 do dư địa cho ngành gỗ phát triển là rất khó, trừ khi có những đột biến về thị trường, về đầu tư của doanh nghiệp cũng như thương mại điện tử và chuyển đổi số. Với tình hình kinh tế thế giới như hiện nay, việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 16,5 tỷ USD trong năm 2022 là khó khả thi.

THAN

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu than đá 7 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 5 tỷ USD, tăng tới 123% so với cùng kỳ năm trước, tăng về giá trị nhưng giảm về số lượng. Cụ thể, giá nhập khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 5,8 triệu đồng/tấn, gấp gần 3 lần so với giá bình quân nhập khẩu than cùng kỳ năm 2021 (tổng kim ngạch 2,1 tỷ USD, bình quân giá than là 2,1 triệu đồng/tấn). Lượng than đá nhập khẩu chủ yếu để phục vụ các nhà máy điện than. Trong bối cảnh nguồn cung than trong nước phục vụ sản xuất điện thiếu hụt, việc đẩy nhanh việc nhập khẩu than từ các thị trường Australia, Nam Phi... được các Bộ ngành, doanh nghiệp rất ráo triển khai tìm nguồn ngay từ đầu năm. Giá than nhập khẩu tăng cao đang gây áp lực lớn, giảm hiệu quả kinh doanh đối với hoạt động sản xuất điện trong nước.

Về xuất khẩu, 8 tháng đầu năm 2022, giá than xuất khẩu tăng gấp 3 lần. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022, xuất khẩu than các loại đạt 129,5 nghìn tấn, tương đương 54 triệu USD, giảm 50% về lượng và giảm 10% giá trị so với tháng 3. Tính chung 4 tháng, xuất khẩu than đạt 444 nghìn tấn, tương đương gần 128,5 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 2,4 lần về kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2021.

Giá than được dự báo sẽ tăng cao các tháng cuối năm 2022, có thể gây áp lực lên hoạt động sản xuất điện trong nước do ảnh hưởng lệnh cấm nhập khẩu than Nga của Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 11/8 vừa qua.



TÌM HIỂU VỀ VIETINBANK QUA CÁC ẢN PHẨM KHÁC



Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý

Định kỳ hàng quý

[← Tìm hiểu](#)



Điểm tin báo cáo tài chính

Định kỳ hàng quý

[← Tìm hiểu](#)



Các thông tin được cập nhật tại website

<https://investor.vietinbank.vn>

[← Tìm hiểu](#)

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Ban Thư ký HĐQT & QHCD

Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

[✉ investor@vietinbank.vn](mailto:investor@vietinbank.vn)

[☎ 024 3941 3622](tel:02439413622)

[📍 https://investor.vietinbank.vn](https://investor.vietinbank.vn)

Tuyên bố trách nhiệm:

Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham khảo. VietinBank không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng thông tin trên đây vào hoạt động kinh doanh.